

นิยาม

คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง คำขอเพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) มีการแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของกระทรวง/ หน่วยงาน เพื่อให้ เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ ประกอบด้วยแผนงาน (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/ ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจน

แผนงาน หมายถึง แผนบูรณาการที่ประกอบด้วยชุดโครงการ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีหน่วยรับงบประมาณไม่น้อยกว่า 1 หน่วยขึ้นไป ร่วมกันรับผิดชอบ ดำเนินการ มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และ ลดความซ้ำซ้อน มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง หรือการกำหนดเป็นนโยบาย แผนงานภายใต้แผนงาน (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม) ต้องมีความเชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา หรือบูรณาการระหว่างเครือข่าย การวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสามารถตอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายเดียวกัน สามารถดำเนินงานการวิจัยและนำส่งผลผลิตและผลลัพธ์ได้ โดยต้องอาศัยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัด ผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ชุดโครงการ หมายถึง ชุดโครงการ หรือ โครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและ สนับสนุนกัน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมหรือใกล้เคียงกัน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีการบริหารจัดการ ชุดโครงการที่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

โครงการ หมายถึง กิจกรรมย่อย (การปฏิบัติการทดลองหรือการเก็บข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลการ ทดลองหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และ การทำงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการกำหนดระยะเวลา งบประมาณ มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และ การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีที่มาและเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่าง ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีการบริหารจัดการชุดโครงการที่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน